



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Quảng Trị, ngày 13 tháng 11 năm 2025

Số: 1883/CT-VP

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi: Ngài Tshering W. Sherpa
Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin gửi tới Ngài Đại sứ lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Ngài được Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ tin nhiệm bổ nhiệm làm Đại sứ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi vui mừng đón nhận tin vui về sự kiện quan trọng này và tin tưởng rằng với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, năng lực lãnh đạo xuất sắc và sự am hiểu sâu sắc về khu vực châu Á, Ngài Đại sứ sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ - một mối quan hệ được hai dân tộc vun đắp qua hơn 5 thập kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, phát triển.

Tỉnh Quảng Trị luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của Ấn Độ. Với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ ra biển Đông của Hành lang kinh tế Đông-Tây, Quảng Trị đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu và hợp tác lâu dài.

Trong thời gian qua, Quảng Trị và Ấn Độ đã triển khai một số hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa... Chúng tôi rất mong muốn được phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa - nghệ thuật và tăng cường hợp tác nhân dân, qua đó góp phần củng cố nền tảng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, với tâm huyết và uy tín của Ngài Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, năng lượng sạch, giáo dục đào tạo và nông nghiệp công nghệ cao... Tỉnh Quảng Trị sẵn

sàng đóng vai trò là cầu nối hữu nghị, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ vào các chương trình hợp tác thực chất ở cấp địa phương. Qua đây, tôi xin gửi lời mời Ngài Đại sứ cùng các cộng sự Đại sứ quán đến thăm tỉnh Quảng Trị vào một thời điểm phù hợp và sớm nhất để hai bên gặp gỡ, cùng nhau trao đổi về các nội dung, hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Một lần nữa, tôi xin chúc Ngài Đại sứ dồi dào sức khỏe và thành công trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới./.



Trân trọng,

TRẦN PHONG
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh